



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน

เพื่อให้การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งผลการเรียน ดังนี้

1. กำหนดการส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
2. หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
3. นักศึกษาที่มีรายชื่อในระบบส่งผลการเรียน จะเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น

ผู้สอนต้องกรอกคะแนนวัดผลและประเมินผลการเรียนให้กับนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น

กรณีนักศึกษาที่มีรายชื่อในระบบส่งผลการเรียน แต่มีสถานะ ยกเลิก/ไม่ชำระเงิน ทำให้ผลการเรียนไม่ปรากฏในระบบ ให้อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนวัดผลและประเมินผลการเรียนตามจริง พร้อมระบุหมายเหตุ (ปกติ , S , U , I , V , IP) หลังจากนักศึกษามีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กองบริการการศึกษา จะดำเนินการกรอกผลการเรียนให้กับนักศึกษาตามคะแนนวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้

กรณีนักศึกษาที่มีรายชื่อในระบบส่งผลการเรียน และผู้สอนตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่านักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน ให้ผู้สอนวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็น F

4. นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน I ในรายวิชาใด อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลำดับชั้น F หรืออักษร U

กรณีอาจารย์ผู้สอนมีความประสงค์ที่จะขอคงผลการเรียน I ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ก่อน อาจารย์ผู้สอนสามารถทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยฯ พร้อมระบุวันที่จะขอแก้ไขผลการเรียนให้นักศึกษาอย่างชัดเจน

5. การแก้ไขผลการเรียน I ผู้สอนสามารถแก้ไขผลการเรียนในระบบการแก้ I หลังจากทำการบันทึกผลการแก้ไขผลการเรียน I ในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน I ในระบบส่งคณะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

กรณีที้นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนร่วมหรือลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ กับนักศึกษา
ภาคศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) / ภาคพิเศษ ผู้สอนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I ในระบบได้
ให้อาจารย์ผู้สอนทำบันทึกการแก้ไขผลการเรียน I ส่งกองบริการการศึกษา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม